



HỘI THẢO VỀ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 & NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỚI TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM & MÔI TRƯỜNG

(Thông báo lần 2)

Thời gian: Ngày 29/04/2021

Địa điểm: Tầng 1, Khách sạn Novotel, số 2 đường Thái Hà, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Đơn vị tổ chức: - Ban tổ chức triển lãm analytica Vietnam (IMAG GmbH)

- Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam (Vinalab)

- Hội Hóa học Việt Nam (CSV)

Lời đầu tiên, chúng tôi – Ban tổ chức Hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với ngành phân tích và thử nghiệm giai đoạn 2021 – 2025 - Những phương pháp phân tích, thử nghiệm mới trong kiểm soát ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và dược phẩm” xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Quý Đơn vị khi đã dành sự quan tâm cho Hội thảo.

Chúng tôi xin được xác nhận với Quý Đơn vị về **địa điểm tổ chức mới là: Tầng 1, Khách sạn Novotel, số 2 đường Thái Hà, Quận Đống Đa, TP Hà Nội** và chương trình cập nhật của Hội thảo như tài liệu đính kèm với thông báo này, Quý Đơn vị vui lòng cập nhật để các đại biểu đã đăng ký tham dự nắm được thông tin cần thiết.

Ban tổ chức đã chuẩn bị kế hoạch đón tiếp các đại biểu tham dự của Quý Đơn vị một cách chu đáo nhất, chính vì vậy, chúng tôi rất mong các đại biểu sẽ tham dự đầy đủ và đúng giờ. Đối với trường hợp các đại biểu không thể tham dự hoặc thay đổi kế hoạch tham dự, Quý Đơn vị vui lòng báo cho chúng tôi trước **ngày 25/04/2021**.

Để tìm hiểu thêm các thông tin về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo:

Ms Đỗ Dung H/P: 0973 583 572

Email: dung.do@analyticavietnam.com.vn

Ms. Thùy Dương H/P: 0968 439 806

Email: duong@analyticavietnam.com.vn

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị và sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú :

- Đề nghị Đại biểu tham dự tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và TP Hà Nội
- Hội thảo sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các báo cáo trình bày tại hội trường.
- Chi phí đi lại, lưu trú và chế độ của đại biểu tham dự do đơn vị tự chi trả